

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ผู้มาประชุม

มาประชุม ๒๐ คน

ลาประชุม ๒ คน

ขาดประชุม - คน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสรรเสริญ กองจันทร์	ประธานสภาฯ	สรรเสริญ กองจันทร์	
๒	นายเสนีย์ ลุงไธสง	รองประธานสภาฯ	เสนีย์ ลุงไธสง	
๓	นายป้อมเพชร สายสุพรรณ	เลขานุการสภาฯ หมู่ที่ ๔	ป้อมเพชร สายสุพรรณ	
๔	นายทองเลื่อน คุณล้าน	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๑	ทองเลื่อน คุณล้าน	
๕	นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๒	บุญเหลือ ทองชัยภูมิ	
๖	นายสมาน หาญอาสา	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๒	สมาน หาญอาสา	
๗	นางเมตตา ตาปราบ	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๓	เมตตา ตาปราบ	
๘	นางสุดารัตน์ สมัดละ	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๓	สุดารัตน์ สมัดละ	
๙	นางยุวดี วิสัยดี	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๕	ยุวดี วิสัยดี	
๑๐	นายสุข วงษ์ศาสาย	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๖	สุข วงษ์ศาสาย	
๑๑	นางณัฐมน แสงวงศ์	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๖	ณัฐมน แสงวงศ์	
๑๒	นายจำเนียร เทียมครุ	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๗	จำเนียร เทียมครุ	
๑๓	นายวิชัย เต็มชีพ	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๘	วิชัย เต็มชีพ	
๑๔	นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๘	วีรพล พิมพ์ชัยภูมิ	
๑๕	นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๙	ทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่	
๑๖	นางสนอง ไสร์รักษา	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๑๐	สนอง ไสร์รักษา	
๑๗	นางกรรณิการ์ ศรีเสนา	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๑๐	กรรณิการ์ ศรีเสนา	
๑๘	นายเฉลียว วังศรี	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๑๑	เฉลียว วังศรี	
๑๙	พ.อ.อ.จรัส แผ่นเงิน	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๑๒	จรัส แผ่นเงิน	
๒๐	นางวรารวัลย์ ชาตือาษา	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๑๒	วรารวัลย์ ชาตือาษา	

ผู้ลาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางทองจันทร์ มากักดี	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๕		
๒	นางสาวอรพินท์ อุดมะพันธ์	ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ ๗		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา	นายก อบต.โพนทอง	เกียรติพงษ์ วงศ์ษา	
๒	นายวัลลภ พิลาสี	ปลัด อบต.	วัลลภ พิลาสี	
๓	นายอานูภาพ สุขสานต์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อานูภาพ สุขสานต์	
๔	นางรุ่งนภา ธงภักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	รุ่งนภา ธงภักดิ์	
๕	นางสาวพัชณี คำสะไมล์	หัวหน้าสำนักปลัด	พัชณี คำสะไมล์	
๖	นายস্যนต์ ด้วงสกุล	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา	স্যนต์ ด้วงสกุล	
๗	นายวราเมธ ชูสกุล	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา	วราเมธ ชูสกุล	
๘	นางสิริพันธุ์ สาครีเมือง	ครูโรงเรียนบ้านนางเม้ง	สิริพันธุ์ สาครีเมือง	
๙	นางปวีณา สิงห์วงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ปวีณา สิงห์วงศ์	
๑๐	นางภาวิณี สุจริตภักดิ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ภาวิณี สุจริตภักดิ์	
๑๑	นางสาวกนกวรรณ ศรีสุวรรณ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กนกวรรณ ศรีสุวรรณ	
๑๒	นางสร้อยญา เกิดผล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	สร้อยญา เกิดผล	
๑๓	นางสาวจิตติรัตน์ เพียงชัยภูมิ	นักทรัพยากรบุคคล	จิตติรัตน์ เพียงชัยภูมิ	
๑๔	นายสิทธิพงษ์ ชัยนอก	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	สิทธิพงษ์ ชัยนอก	
๑๕	นางสาวประภัสสร จ้าวบ้านฝื่อ	เจ้าพนักงานธุรการ	ประภัสสร จ้าวบ้านฝื่อ	
๑๖	นายเกรียงศักดิ์ ผางชัยภูมิ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เกรียงศักดิ์ ผางชัยภูมิ	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุม นายสรรเสริญ กองจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

นายสรรเสริญ กองจันทร์
ประธานสภา อบต.

ครบก็เป็นวาระการประชุมครั้งหนึ่งนะครบเป็นสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ นะครบระเบียบวาระหลายอย่างอยู่นะครบก็คนอื่นก็จะเข้าวาระการประชุมของสภาก็จะให้ได้ชี้แจงในเรื่องในสถาบันการศึกษานะครบที่แจ้งให้สภารับทราบนะครบ

นายস্যนต์ ด้วงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้ารังกา

ต้องขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาให้ทราบข้อสังเขป และต้องขอขอบคุณทางกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนทอง ที่ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนา IQ EQ ของโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา จำนวน ๗,๐๐๐ บาท ซึ่งตอนนี้โรงเรียนก็ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ ก็คือจะมีการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วที่กำลังพัฒนานักเรียนตามโครงการ ต่อไปก็แจ้งให้ทราบในการจัดงาน

เกษียณอายุราชการคืองานแสดงมุทิตาจิตครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ซึ่งโรงเรียนก็กำหนดจัดงานในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙:๐๐ น เป็นต้นไป เรื่องการเปิดสอนชดเชยเวลาเรียน ซึ่งตามหลักสูตรนั้นถ้าภาคเรียนที่ ๑ จะต้องเรียนให้ครบ ๑๐๐ วัน แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนนั้นเปิดเรียนไม่ครบ ๑๐๐ วัน มันจะขาดไป ๗ วัน ตามกำหนดการเปิดเรียนในระยะแรก แต่หลังจากนั้นรัฐบาลก็ได้หยุดเพิ่มอีก ๓ วัน ก็คือชดเชยวันสงกรานต์ ๑-๓ วัน ทำให้เวลาเรียน และทางโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ก็ได้พิจารณาแล้วก็เลยเริ่มชดเชยคงจะเป็นวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ จะแจ้งให้ทราบในช่วงนี้ก็คือทั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ ๙- ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้จะรับสถานที่ แข่งขันก็คือโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือนะครับ อันนี้ก็ได้ประชุมกันมาเรื่อยๆนะครับทุกเดือน และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมเตรียมการกันมาเรื่อยๆนะครับ

นายวราเมธ ชูสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพนทองพิทยา

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกทีครับขอบคุณ
ขอแจ้งรายละเอียดในการดำเนินการ ก็คงจะคล้ายๆกัน ในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราจะต้องเวลาเรียนขาด ๗ วันในภาคเรียนที่ ๑ เนื่องจากสถานการณ์โควิด และจะเปิดเทอมวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เขาเลื่อนมาเป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ก็ขาดหายไป กระทรวงศึกษาธิการ ก็มีนโยบายให้โรงเรียนทุกๆโรงเรียน ให้สอนชดเชยด้วยการที่เราจะสอนเป็นแบบว่าเพิ่มเติมในวันเสาร์ หรือว่าจะเพิ่มเติมในวันเวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่ว่าทเวลาให้เลิกค้ำลงนะครับ แล้วแต่หรือว่าจะทำแบบทั้งสองอย่างเลยควบคู่กัน โรงเรียนโพนทองพิทยาคมได้ทำทั้ง ๒ อย่างควบคู่กัน แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเช่นกันนะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ มอบมอบเงินมาให้ทำโครงการพัฒนา IQ EQ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเฉพาะที่จะรายงานเป็นรูปเล่ม ก็คงจะสัปดาห์หน้าก็คงจะได้รายงานกิจกรรมที่จะดำเนินการอยู่ที่ยังไม่เสร็จสิ้นก็คือว่ากิจกรรมที่ช่วยน้องอ่านหนังสือทุกๆเที่ยงวัน หลังทานข้าวเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือเลย ทุกวันวันละ ๔๕ นาที ตรงนี้จะให้พี่จับคู่น้อง ป.๔ ป.๕ ป.๖ จับคู่กันและอ่านหนังสือทุกๆเที่ยง ตอนนี้จะเสร็จสิ้นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วก็รายงานมาให้ท่านผ่านทาง สปสช.ครั้งหนึ่ง โรงเรียนบ้านนางเม็งก็ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่จัดสรรงบประมาณจำนวน ๗,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียน ตอนนี้โรงเรียนนางเม็งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการพัฒนา IQ EQ เพราะว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจากที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง ได้ไปดำเนินการไว้ก่อนในเบื้องต้น เมื่อก่อนปิดภาคเรียน โครงการเสริมไอโอดีเสริมไอคิว โรงเรียนมีรายได้บางส่วนและบางส่วนก็ไว้พัฒนาโรงเรียนแล้วก็จะนำกิจกรรมด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียนแล้วก็การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะนำไปเสนอที่สำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จะ

นางสุพัตรา สืบจากถิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเม็ง

นำผลงานนักเรียนผลงานครูและก็ผลงานผู้บริหารไปนำเสนอที่เขตก็จะมีข้อมูล บางส่วนที่อาจจะมาขอเพิ่มเติมที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพราะว่าโรงเรียน นางแม้งเป็นตัวแทนของศูนย์โพนทองที่จะไปนำเสนอผลงานในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสรรเสริญ กองจันทร์
ประธานสภา อบต.

นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เชิญพ่อบุญเหลือครับ

ประธานสภาที่เคารพ การที่ประชาชนเข้ามาฟังได้ โดยใช้ระเบียบการรับฟัง ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น แต่ถ้าเข้ามาหลายๆ องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องจัดสถานที่ให้เพียงพอ สมาชิกก็รู้แล้วเราต้องจัดสถานที่ให้ประชาชน ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังไม่ได้อ่านระเบียบอีกครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสรรเสริญ กองจันทร์
ประธานสภา อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ผ่านมา เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ครั้งที่ ผ่านมา ก็จะมีสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ จะมีอยู่ ๓ ครั้ง ด้วยกันที่ ประชุมที่ยังไม่รับรอง เพราะเอกสารยังไม่เรียบร้อยวันนี้ก็จะรับรอง

-รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

-รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

-รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ นะครับเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

การประชุมนั้นมันต้องรับรองทุกครั้งของการประชุม วันนี้ประชุมเสร็จแล้ว เลขาสภานับทีกแล้วเสนอครั้งต่อไปไม่ใช่ว่าประชุม ๓-๔ ครั้ง แล้วค่อยมารับการ รับรองการประชุมนั้น ทางผู้บริหารท้องถิ่นต้องนำไปปฏิบัติมาตรา ๔๖ ข้อที่ ๓ อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือการปฏิบัติงานของ นายกว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของทางราชการ เพราะฉะนั้นเมื่อเราอนุมัติเสร็จแล้วนายก็ต้องปฏิบัติตามนั้น มันมาติดต่อกัน ๓-๔ ครั้ง มันไม่ถูกประชุมเสร็จเลขานับทีกจะเข้าประชุมครั้งต่อไปจึงจะถูกต้องมีท่านใดจะเสนอแนะอะไรหรือไม่ครับหากไม่มีผมขอมติรับรอง

นายสรรเสริญ กองจันทร์
ประธานสภา อบต.

ที่ประชุม

-รับรอง-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (กระทู้ถาม)

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เพื่อพิจารณา

นายสรรเสริญ กองจันทร์
ประธานสภา อบต.

๔.๑ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดบัญชีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครับ

นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
นายก อบต.โพนทอง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ท่านรองประธาน
ท่านเลขาธิการสภา ท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากคณะผู้บริหาร ได้รับการแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ จากทางพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในส่วนของทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนทองเอง ก็ได้รับการประสานงานในการบริการด้านการศึกษา
การดูแลรับส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในการสัญจรไปมาโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนทอง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้ตรวจสอบ
แล้วได้รับทราบว่ารับส่งเด็กนักเรียน มีอยู่จำนวน ๓ คัน รถคันที่ ๑ รถ Nissan
จำนวน ๑ คัน คันที่ ๒ รถดอกกระเจียว ยังมีสภาพที่รื้อซ่อมยังหาอะไหล่มาซ่อม
ไม่ได้ นะครับ รถคันนี้ยังจอดอยู่นะครับ คันที่ ๓ คือรถตู้ ISUZU ก็ยังใช้งานได้อยู่
นะครับ แต่ก็มีสภาพที่ลำบากในการซ่อมแซม ขาดอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวก
สะดวกความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทั้งคุณครูและคนขับนะครับ รถคันนี้ก็ได้รับ
การซ่อมแซมมาโดยตลอด ทำให้ต้องมีการปรับปรุงสภาพลักษณะในการบริการด้าน
การศึกษาให้ดีขึ้นนะครับและก็มีการประชุมนอกกิจการสภาจากทางผู้ปกครองเอง
นะครับ ว่าให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อจัดหางบประมาณในการ
จัดซื้อรถตู้เพื่อบริการรับ-ส่งเด็กนักเรียน ในส่วนของรายละเอียดของงบประมาณ
จากมอบหมายให้ทาง ผู้อำนวยการกองคลัง ได้นำเสนอในรายละเอียด การโอน
งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ และการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวต่อไปครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ท่านรองประธาน
ท่านเลขาธิการสภา ท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นาง รุ่งนภา ธงภักดิ์ ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง ขอนำเรียนข้อมูลรายละเอียดบัญชีการโอนเงินงบประมาณราย
จ่ายประจำปี ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้ส่งให้ทุกท่านได้อ่านล่วงหน้าไปแล้ว
นะค่ะ

นางรุ่งนภา ธงภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการที่ ๑.

โอนลด

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบอนุมัติ ๒๕๖,๓๐๘ บาท งบประมาณก่อนโอน ๔๔,๙๕๒ บาท จำนวนเงินที่โอนลดในครั้งนี้ ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓๘,๙๕๒ บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ที่คาดว่าจะเหลือจ่าย

โอนเพิ่ม /ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณอนุมัติ - บาท จำนวนเงินก่อนโอน - บาท จำนวนเงินที่โอน ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๖,๐๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้

รายการที่ ๒

โอนลด

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๔๖๖,๘๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๖๙๘,๙๙๐ บาท จำนวนเงินที่โอนลดในครั้งนี้ ๖๙๘,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๙๙๐ บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ที่คาดว่าจะเหลือจ่าย

โอนเพิ่ม /ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณอนุมัติ - บาท จำนวนเงินก่อนโอน ๖,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๖๙๘,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๗๐๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้

รายการที่ ๓

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณอนุมัติ ๗,๐๘๔,๘๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๔๖๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอนลดในครั้งนี้ ๔๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ที่คาดว่าจะเหลือจ่าย

โอนเพิ่ม /ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณอนุมัติ - บาท จำนวนเงินก่อนโอน ๗๐๔,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๔๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑,๑๖๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้

รายการที่ ๔

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบอนุมัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๒๐๓,๑๙๙ บาท จำนวนเงินที่โอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๑๙๙ บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ที่คาดว่าจะเหลือจ่าย

โอนเพิ่ม /ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณอนุมัติ - บาท จำนวนเงินก่อนโอน ๑,๑๖๔,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑,๓๖๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยรายละเอียดราคากลางรถ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอเรียนให้สภาได้พิจารณา ขอบคุณค้ำรับขอบคุณครับท่าน ผู้อำนวยการกองคลัง ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาได้ทราบ ขอเรียนชี้แจงให้ทางประธานสภาได้รับทราบ นะครับ สืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้ตั้งงบประมาณด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะมีเพิ่มขึ้นเท่าไรเราได้คำนวณและนำเสนอไปให้หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณและได้โอนงบประมาณมาจำนวนมาก และหากเราใช้งบประมาณในส่วนนี้ไม่หมดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก็จะตกไปเป็นเงินสะสม และเงินสะสมนี้ก็เป็อำนาจของสภาท้องถิ่น จะนำไปใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตามสภาใช้ความเห็นชอบ แต่ก็มีงบประมาณอยู่ ๒ อย่างคือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้คำนวณไว้เพียงพอตลอดทั้งปีแล้ว งบประมาณในส่วนที่เหลือก็เล็งเห็นการบริหารงาน ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการจัดซื้อรถรับส่งนักเรียนนะครับว่าไม่ระบุว่าจะเป็นรถตู้หรือรถอะไรเพราะจะเป็นการลือคสเปคเกินไปและในการบริการนี้ยังมีในส่วนของการประสานงานในด้านอื่นด้วยนะ ครับ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ ก็มีกองกำลังได้ประสานเรื่องขอใช้บริการรถไปใช้ เรื่องงานของกองกำลัง ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชัยภูมิ หรือในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีมาลงพื้นที่ หน่วยงานต่าง ๆ ก็มาขอความอนุเคราะห์ความ ช่วยเหลือ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จะได้มีรถเพียงพอสำหรับการใช้ งานด้านต่างๆ อย่างเพียงพอครับในส่วนของการบริการประชาชน ก็จะเป็นในส่วนของผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสหลายท่านที่มีความเดือดร้อนนะครับ เช่นมีผู้ปกครองที่ฝาก ลูกหลานไปทำงาน และอยู่กับตากบยาย ซึ่งไม่สามารถที่จะส่งลูกหลานได้ ทำให้ได้รับการขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถ โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เพื่อให้สภาได้โปรดพิจารณาครับ

นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
นายก อบต.โพหนอง

นายสรรเสริญ กองจันทร์
ประธานสภา อบต.

นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ขอบคุณครับท่านนายก และผู้อำนวยการกองคลัง ก็ถือว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็น ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบในรายละเอียดตามเอกสารครับ มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการ และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ ขอสอบถามว่า ในการจัดซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ มันระบุสเปคเกินไป ผมว่ามันจะเป็นการลือคสเปคร้านที่จะซื้อรีเปล่า กลัวการจัดซื้อจะผิดระเบียบ ผมขอ นำเรียน สอบถามแค่นี้ครับ

นายวัลลภ พิลาลี
ปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภา ขอดอบท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ครั้ง ในการจัดซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ดำเนินการตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้ง ไม่ได้ลือคสเปคแต่อย่างใดครับ

นายสรรเสริญ กองจันทร์
ประธานสภา อบต.

ครับขอบคุณท่านปลัดนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมอะไรอีกผมจะขอมติที่ประชุมรับรอง ข้อ ๔.๑ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๙ คน

ไม่เห็นชอบ - คน

ลาประชุม - คน

งดออกเสียง ๓ คน (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล)

มติที่ประชุม

-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์-

ระเบียบวาระที่ ๕

นางณัฐมน แสงวงศ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ดิฉันสมาชิกหมู่ที่ ๖ บ้านซับพระไวย ในนามตัวแทนของหมู่บ้านซับพระไวย ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อบต. โพนทองทุกท่าน ไปร่วมซ่อมแซมบ้านให้ นางอัมพร ฐานสมบุญณ์ ที่บ้านทั้งวัน เพราะว่าครอบครัวนี้ นางอัมพร จะอยู่กับหลานแค่สองคน เพราะว่าครอบครัวเขายากจนจริงๆ ก่อนอื่นก็ขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ไปช่วยซ่อมแซมบ้านให้เขาค่ะ แล้วก็ขอบคุณผู้บริหารที่ไปช่วยซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน แล้วก็ตอนนี้กำลังทำถนน คสล.ที่อยู่ในหมู่บ้านเมื่อวานก็มีผู้รับเหมาทำกระเป๋าสตางค์หล่นไว้ แต่ว่ามีพลเมืองดีเขาเก็บได้มีเงินในนั้น ๔๐,๐๐๐ บาท แล้วก็คืนให้ผู้รับเหมา

นายจำเนียร เทียมครู

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

นายเสนีย์ ลุงไธสง

รองประธานสภา อบต.

ผลกระทบของพายุโนอึล ทำให้น้ำท่วมถนนขาดและอยากได้ช่างออกไปดูและสำรวจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้นิดหน่อยตอนนี้สัญญาไปมาก็ลำบากครับ ผมมีเรื่องอยากจะฝาก อบพร.เนื่องจากมีคณะครูจากโรงเรียนสตรีที่ท่านเดินทางไปกลับถนน ๒๐๒ เป็นประจำนะครับ ท่านก็กราบขอบคุณสมาชิก อบพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าโรงเรียนโพนทองนะครับ การบริการให้ประชาชนได้เดินทางปลอดภัยนะครับ แต่มีอย่างหนึ่งคือเรื่องของกรวยจราจร มันเป็นพื้นที่เล็กๆอยู่กลางถนนนะครับ กลั้วรถใหญ่รถวิ่งมาแล้วเกิดอุบัติเหตุ ผมอยากเสนอทางประธานสภานะครับฝากไปถึงผู้บริหารนะครับให้ซื้อแท่ง แบริเออร์ ที่เป็นพลาสติกนะครับให้มันมีพื้นที่กว้างๆ หน่อยตอนเย็นอยู่กลางถนนอาจจะปลอดภัยกว่ากันนะครับ

นางกรรณิการ์ ศรีเสนา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐

กราบเรียนท่านนายกผ่านท่านประธานสภาเรื่องถนนสายที่ลงลูกรังด้วยค่ะที่สายบ้านนายใจ ฝากท่านนายกดูหน่อยค่ะว่ามันมีลูกรังมันน้อย เพราะฝนตกลงมามันก็และเดินไม่สะดวก เด็กนักเรียนออกมาจากบ้านแล้วก็ต้องเดินเท้าเปล่า มันจะลำบาก ขอฝากท่านนายกด้วยนะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกด้วย แล้ว

ตอนนี้มันคงจะเดือดร้อน สำหรับผู้ที่สัญจรไปมาทำการเกษตรไร่นาเขาแถวนั้นก็ เยอะ อยากให้ท่านนายกลองดูลองไปดูบ้างค่ะ ที่นี้ถ้าโครงการต่อไปขอไม่เอา ลูกธัญจะขอเป็นคอนกรีตทุกสายเลยคะได้น้อยได้มากก็จะขอเป็นคอนกรีต เพราะว่าลูกธัญนี้มันทำไม่มันน้อยจึงเลยนะคะฝากท่านนายกด้วยนะคะขอบคุณ ค่ะ

นางยุวดี วิสัยดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

ลูกธัญทางเขต ๓ พลัง ที่ยังไม่ลงใช้ใหม่คะ ถ้าลงวันไหนไปลงขอความกรุณา ผู้รับผิดชอบช่วยแจ้งด้วยนะคะเพราะว่ามันมีจุดหนึ่งที่ยากจะแบ่งไปลง คือทาง ท่อที่หัวมูมวัดมันทะเลลุ อยากจะขอแบ่งไปลง วันไหนไปลงช่วยติดต่อด้วยนะคะ ขอบคุนคะ

นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

ท่านรองนายกพูดเรื่องทางเข้าโรงเรียนโพนทองรัฐสีกจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ แล้วครั้งที่ ๑ ประชุมชาวบ้านทั้ง ๓ หมู่บ้าน แล้วและในบันทึกการประชุมแล้ว และอยากให้ทำครับเพราะมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับ ขอบคุนครับ ขอให้แก้ไขเรื่องน้ำข้างตรงหน้าบ้านผมด้วยครับ

นายเฉลียว วังศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

อยากปรึกษาในเรื่องของหนองใหญ่ที่ขุดเสร็จแล้ว และอยากจะเสนอจัดซื้อพันธุ์ ปลามาปล่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำเยอะ และประชาชนจะได้ประโยชน์ใน ส่วนนี้เป็นอย่างมากครับ

นายทองเลื่อน คุณล้าน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

ผมเห็นด้วยกับการปล่อยปลาครับ คือเราต้องทำหนังสือไปทางประมงครับเพื่อ ขอพันธุ์ปลา และผมอยากได้จังหวัดเคลื่อนที่เพื่อจะได้มีพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์ น้ำตามมาครับ และอยากให้นายกสนับสนุนในเรื่องถนนหนทางให้มีความ สะดวกในการสัญจร แก่ประชาชนในพื้นที่ และโครงการขุดลอกรางระบายน้ำไม่ ทราบว่ายังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ไม่ครับ ผมก็อยากให่ใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยในการ แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง เรื่องของการทำลานตากขยะ เวลาเราเผาจะเผาได้ง่ายและ สะดวกยิ่งขึ้น และเพื่อไม่ให้น้ำขยะได้ซึมลงไปในพื้นที่ มันจะเกิดผมเสียจะ ตามมาเมื่อเราได้นำน้ำบาดาลมาใช้ครับ และถ้าขยะเกิดแห้งแล้วขยะจะปลิว และมีวิธีการแก้ไขคือการนำตาข่ายมาซึ่งบริเวณรอบบ่อขยะ เพื่อไม่ให้เกิดการ ร่องเรียนอีกครับ

นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
นายก อบต. โพนทอง

ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านได้มองเห็นความสำคัญของหนองใหญ่ ตำบล โพนทองของเราครับ
เรื่องที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ติดธงชาติ ขอเชิญชวนให้หน่วยงานราชการ ให้ติดธง ชาติ และขอเรียนเชิญท่านประธานสภา สมาชิกและเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต. โพนทองทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า
เรื่องที่ ๒ เรื่องของกระทู้คำถาม ในการตอบคำถามต่างๆ ทว่ามีเรื่องถามมาให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบในเรื่องเรื่องที่ได้ตอบได้
ตอบคำถามประธานสภา เรื่องวาระการประชุมที่เสนอถามสภารายงานมาแล้ว หลายครั้ง การรายงานในที่ประชุมเป็นเรื่องของประธานสภา รองประธานและ เลขา ที่จะต้องรายงานการประชุม เพื่อไม่ให้เกิดการพิมพ์ผิดและขอชี้แจงเรื่อง ซ่อมแซมถนน และได้ทำการซ่อมแซมตามที่สมาชิกได้เสนอมา

ตอบคำถาม สมาชิกหมู่ที่ ๔ เรื่องเกี่ยวกับแท่นแบรีเออร์ และในเรื่องถนนเป็น การดูแลของกรมทางหลวง และผมได้สอบถามแล้ว ในการจัดซื้อครุภัณฑ์และ ต้องดำเนินการในส่วนของกรมทางหลวง และมันยังไม่ได้รับหนังสือ และจะให้ เจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือของความล่าช้าและข้อเท็จจริงและจะจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย ในการประชุมครั้งหน้าจะให้มาชี้แจงในสภา ด้วย และดำเนินการใน ๖๐ วัน และถ้าได้รายงานในที่ประชุมแล้วก็จะได้เสนอ ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาพื้นที่ๆสมาชิกและชาวบ้านได้ขอบริการ มาตอบคำถามหมู่ที่ ๑๐ ขอชี้แจงให้ทราบว่าถนนเส้นดังกล่าวไม่อยู่ใน งบประมาณปี ๒๕๖๓ ดินที่ลงไปคือใช้งบส่วนตัวเพื่อให้ได้ใช้ถนนเป็นการ ชั่วคราวก่อน สืบเนื่องจากมีผู้รับเหมาบรรทุกดินวิ่งจนทำให้ถนนเกิดความชำรุด เสียหายตอบคำถามสมาชิกหมู่ที่ ๕ การซ่อมแซมถนนดังกล่าวเคยได้ทำหนังสือ มาแล้ว และให้ทางกองช่างดำเนินการ และจะชี้แจงรายงานต่อไป

ตอบคำถามสมาชิกหมู่ที่ ๑๑ น้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านและได้ทำหนังสือออกมา ๒ ครั้งแล้ว และผมได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่า ชาวบ้านไม่ให้น้ำน้ำลงไปไหนไรนา ของชาวบ้านและทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และบริเวณนี้ก็ได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินอยู่ ยิ่งคงแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เท่าที่ควร และจะหาวิธีการดำเนินการแก้ไขต่อไปใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครับ

ตอบคำถามหมู่ที่ ๑ การจัดหาพันธุ์ปลาามาปล่อยที่หนองใหญ่ จะมีการปล่อยที่ ทาง อบต.โพนทอง ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติของทุกๆปี

ตอบคำถามสมาชิกหมู่ที่ ๗ หลังจากทีสมาชิกได้แจ้งมาทาง อบต.และผมได้ลงไป ตรวจสอบและได้สั่งการให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย ให้ทางผู้รับจ้างขุดวางท่อและทำบ่อพักน้ำบริเวณดังกล่าว

ในเรื่องของบ่อขยะเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัดต้องอาศัยใช้เงินสะสม เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำลานตากขยะ การทำถนนหรือการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กในพื้นที่ต่างๆ และตอนนี้ให้ทางกองช่างได้ ออกแบบรั้วบ่อขยะอยู่ครับ เพื่อป้องกันการชำรุดหรือเสียหาย เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ ท่างไกลและให้ออกแบบเป็นรั้วปูนพร้อมประตูเปิดปิด และน่าจะออกแบบเสร็จ แล้ว และถ้าจะใช้งบประมาณอีกก็จะต้องขอทางสภาอีกครั้งหนึ่งครับ และฝาก ให้สมาชิกทุกท่านเรื่องของการขอบริการต่างๆ ต้องทำหนังสือเข้ามายัง อบต. ก่อนนะครับ เพื่อจะได้ตั้งเรื่องเบิกครับ

นางวรารวัลย์ ชาตืออาษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

แจ้ง ผอ.กองช่าง ว่าเวลาผู้รับเหมาเข้าทำงานให้แจ้งทางผู้รับเหมาด้วยว่าให้มา ติดต่อกับสมาชิกด้วย จะได้ประสานงานกับผู้รับเหมาได้ถูกต้องและป้องกันการ ผิดพลาด

นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
มติที่ประชุม


ให้นายกวางระเปียบว่าด้วยการประชุมนอกกิจการสภา เพื่อการบริหารงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์-

สำหรับวันนี้ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้และก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างเจี๊ยบอย่าง
โชคดีทุกท่านจึงขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๒๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายป้อมเพชร สายสุพรรณ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เห็นควรสำเนา
แจ้งสมาชิกสภาฯ ทราบ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมาน หาญอาสา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หมู่ ๒

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสุดารัตน์ สมัตถะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หมู่ ๓

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หมู่ ๔

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ นี้ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ

เลขานุการสภาฯ

(นายป้อมเพชร สายสุพรรณ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(นายสรรเสริญ กองจันทร์)